


อธิการณพล.ถึง
ศธ.ต้องยกเลิก
ผลสอบโอเน็ต-เอเน็ต มั่ว
นักเรียนสามัคคีกว่าร้อยละ
ผลกระทบบ  **อ่านต่อหน้า 13**

นร.สวค.  **ต่อจากหน้า 1**

ประกาศผล 3 ครั้งคะแนนต่างกันราวฟ้ากับเหว
 อดสำหับิน ไปเรียนภาษาถึงต่างประเทศแต่กลับ
 ได้คะแนนน้อยมาก ขณะที่นักเรียนส่วนหนึ่ง
 อดทนไม่ไหว ลงทุนบุกกรุงเทพฯ ยื่นคำร้อง
 ตรวจสอบ โรงเรียนคำรงค์ฯ กระทบน้อยเจอ
 ปัญหาแค่ 2 ด้านอธิการบดี ม.แม่ฟ้าหลวงเผย
 เป็นปัญหาที่ไม่น่าปรารถนาเรียกร้องกระทรวง
 ศึกษาควดขันอย่างใกล้ชิด ส่วนราชภัฏเชียงราย
 พร้อมอำนวยความสะดวกแอดมิชชั่น

จากการประกาศผลสอบโอเน็ต-เอเน็ต
 รอบที่ 3 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา ปรากฏว่าผลคะแนนที่ออกมายังมีข้อผิดพลาดอยู่
 หลายข้อ โดยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมมีนักเรียนกว่าร้อยละ
 มีผลคะแนนการสอบวิชาภาษาไทยเป็นศูนย์ จึงทำให้หลายคนทยอย
 เดินทางมาขอเอกสารคำร้องขอตรวจสอบ
 สอบกระดาษคำตอบ โดยมีบางส่วนที่ขึ้น
 เครื่องบินเดินทางเข้ากรุงเทพฯเพื่อตรวจสอบ
 ผลคะแนนด้วยตนเอง

นายกิตติพันธ์ เขียรปัญญา นักเรียน
 ชั้นม. 6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวว่า
 ตนสมัครสอบโอเน็ต 4 วิชา คือคณิตศาสตร์
 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม ซึ่งผล
 คะแนนรวมครั้งแรกได้ 251 คะแนน ขณะนั้น
 ตนกำลังจะไปขึ้นสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่
 ฟ้าหลวง แต่ก็มีการประกาศยกเลิกผลคะแนนดังกล่าวไป
 จากนั้นในการประกาศผลคะแนนในรอบที่ 2 ปรากฏว่า วิชาภาษาอังกฤษจากเดิมที่เคยได้ 70 คะแนน ลดลงเหลือ 35 คะแนน วิชาภาษาไทยลดลงเหลือ 25 คะแนน พอการประกาศผลคะแนนครั้งที่ 3 คะแนนของวิชาภาษาอังกฤษกลับเพิ่มขึ้นเป็น 45 คะแนน ในขณะที่คะแนนวิชาภาษาไทยเป็น 0 คะแนน

ซึ่งเรื่องนี้ทำให้ตนแปลกใจมาก
 เพราะได้เดินทางไปเรียนภาษาอังกฤษถึงต่างประเทศ แต่กลับได้คะแนนน้อยมาก และเริ่มขาดความเชื่อถือต่อผลคะแนนดังกล่าวแล้ว และได้ตัดสินใจไปสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชนเรียบร้อยแล้ว ส่วนเพื่อนคนอื่นๆ ได้โทร.มาบอกว่า ผลคะแนนวิชาภาษาไทยได้คะแนนกว่า 600 คะแนน ในขณะที่บางวิชา

กลับได้ 0 คะแนน นายกิตติพันธ์กล่าว
 ในขณะที่นางสาวศิริกาญจน์ ชัยพงษ์พามิซ นักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวว่า ได้เลือกสอบหลายวิชา รวมถึงวิชาภาษาไทยด้วย โดยการประกาศผลคะแนนในครั้งแรกตนได้คะแนนดีมาก แต่พอมีการประกาศรอบที่ 2 และ 3 ปรากฏว่าคะแนนของวิชาภาษาไทยหายไป โดยแจ้งว่าตนไม่ได้ลงสอบวิชาภาษาไทย จึงไม่มีคะแนน ซึ่งสร้างความแปลกใจมาก จึงต้องเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อขอยื่นคำร้องตรวจสอบผลคะแนนอีกครั้ง โดยพบว่ามึนักเรียนของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เดินทางมาตรวจสอบผลคะแนนด้วยตนเองที่กรุงเทพฯ กว่าร้อยละ 50 โดยพบว่าบางคนไม่มีกระดาษคำตอบทั้งๆ ที่ได้ทำการสอบไปเรียบร้อยแล้ว

ด้านนายณรงค์ ภูพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวสร้างความแปลกใจให้กับคณะครู นักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่านักเรียนของโรงเรียนเป็นเด็กที่มีผลการเรียนดีมาตลอด ซึ่งแต่ละปีการศึกษาจะมีนักเรียนที่ได้รับโควตาเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐได้เป็นจำนวนมาก แต่เมื่อมีการเปลี่ยนเป็นระบบแอดมิชชั่น ปรากฏว่านักเรียนของโรงเรียนกลับมีผลคะแนนที่ต่ำมาก ซึ่งคณะครูก็มีความเป็นห่วง โดยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบคะแนนของนักเรียนด้วย ซึ่งปีนี้มึนักเรียนที่จบชั้นม.6 กว่า 600 คน ซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดว่ามีจำนวนเท่าไรที่ผลคะแนนโอเน็ตเอเน็ตมีปัญหา

นายณรงค์กล่าวต่อว่า ก่อนหน้านี้ครูภาควิชาแนะแนวได้ให้ความรู้ ข้อมูลและคำแนะนำแก่เด็กนักเรียนมาโดยตลอดว่าการสอบแอดมิชชั่นนั้น เป็นอย่างไร อะไรคือสิ่งสำคัญที่เด็กจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องและห้ามพลาด ซึ่งเด็กนักเรียนมีความเข้าใจเป็นอย่างดี ดังนั้นการที่มีผลคะแนนออกมาผิดพลาดนั้น ตนเชื่อว่าไม่น่าจะเกิดจากตัวเด็ก แต่น่าจะเป็นกระบวนการจัดการของระบบมากกว่า ที่เริ่มมีปัญหามาตั้งแต่เริ่มรับสมัคร ที่ให้มีการสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งอินเทอร์เน็ตนั้นบางครั้งก็ไม่สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ รวมไปถึงสถานที่สอบที่มีสถานที่สอบสำรอง กระดาษคำตอบสำรอง และกระบวนการตรวจกระดาษคำตอบที่ไม่ได้ใช้วิธีการใช้ดินสอดำตอบแต่เป็น

จากบาท โดยไม่ทราบว่าเป็นโปรแกรมที่นำมาใช้
ตรวจนั้นสมบูรณ์แค่ไหน รวมไปถึงบุคลากรที่
เข้ามาทำงานด้วย โดยเป็นองค์กรมหาชนและ
เป็นบุคลากรที่เพิ่งเข้ามาทำงานเกี่ยวกับการสอบ
เข้ามหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก อาจต้อง
ประสบการณ์

ดังนั้นการแก้ไขปัญหาจะต้องไปดู
ตั้งแต่ขั้นต้นแรก ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะได้
ติดตามการประกาศผลคะแนนอย่างต่อเนื่อง
และจะได้รวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
ของโรงเรียนทั้งหมด เพื่อเตรียมนำเสนอสกอ.
หากปีหน้ายังคงให้ระบบการสอบแอดมิชชั่นอีก
จะได้นำไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป
รอง ผอ.รร.สามัคคีฯ กล่าว

ทางด้านนายปรีชา พันนุกุลนนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
กล่าวว่า ทางโรงเรียนดำรงฯ เองนั้น จากผลการ
ประกาศผลสอบโอเน็ต-เอเน็ต ครั้งแรก มีนักเรียน
จากโรงเรียนดำรงฯ มีปัญหาด้านคะแนน
จำนวน 2 คน จึงให้ทางคณะครูโรงเรียนช่วย
ประสานงานไปยัง สกอ. เพราะกลัวว่านักเรียน
จะมีปัญหาในด้านการสมัครเรียนต่อ พอผลการ
ประกาศผลการสอบครั้งที่ 3 ออกมาจนถึงขณะนี้
ยังไม่มีนักเรียนของโรงเรียนออกมาร้องเรียน
ว่าผลสอบมีปัญหาและฝ่ายอาจารย์ที่รับผิดชอบ
ด้านนี้ก็รายงานมาว่าผลการสอบของโรงเรียน
ดำรงฯ เองนั้น ไม่มีปัญหาอะไรแล้ว หากมีนักเรียน
ที่มีคะแนนผลสอบผิดพลาด ทางโรงเรียน
ก็พร้อมจะช่วยเหลือ

ทางด้านนายวันชัย ศิริชัยชนะ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า

☞ อ่านต่อหน้า 14

นร.สภ.

☞ ต่อจากหน้า 13

ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยได้รับนักศึกษาใหม่ ปี
2549 ขณะนี้ได้รับตรงไปแล้ว 1,500 คน และ
กำลังรอรับสมัครในระบบแอดมิชชั่นอีก 1,000
คน สำหรับปัญหาด้านโอเน็ต-เอเน็ตก็หวังว่าคง
จะเรียบร้อยและจะมีการส่งชื่อมาที่มหาวิทยาลัย
ส่วนปัญหาของโอเน็ต-เอเน็ต น่าจะเกิดจาก
ความใหม่ ไม่ว่าจะระบบใหม่ คนก็ใหม่
ขาดประสบการณ์ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้มีผล
กระทบถึงนักเรียนถึง 350,000 คน ถือว่ารุนแรง
อยากให้ปีต่อไปไม่อยากให้เกิดขึ้น ทางกระ
ทรวงศึกษาธิการต้องกดดันดูการดำเนินการนี้
อย่างใกล้ชิด ทางมหาวิทยาลัยเป็นปลายทาง
และก็ไม่ค่อยปรารถนาเท่าไรที่เกิดปัญหานี้
ขึ้น

นายวันชัยกล่าวต่อว่า ปัญหาด้านผล
คะแนนของนักเรียนบางคน หลังจากที่มีการปิด
รับสมัครแอดมิชชั่นแล้วแล้วยังมีช่องว่างที่เหลือ
ทางมหาวิทยาลัยก็จะรับเพิ่มเติม ส่วนปัญหา
ด้านอุปกรณ์และความพร้อม ทางมหาวิทยาลัย
เองสามารถยืดหยุ่นได้ แต่ก็มีบางสาขาวิชาที่
จำกัดเรื่องอุปกรณ์บ้าง แต่เชื่อว่าสามารถแก้ไข
ได้ จึงฝากให้นักเรียนนักศึกษาที่จะเข้ามาเรียน
ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสบายใจได้ หากผ่าน
การคัดเลือกมาแล้ว และที่สำคัญหากผู้ที่จะมา
เรียนในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนั้นขอให้เน้น
เรื่องภาษาอังกฤษ แต่หากไม่คล่องเมื่อเข้ามา
เรียนปี 1 ก็จะเน้นเรื่องภาษาอังกฤษ เพราะจะ
มีเลกเชอร์ภาษาอังกฤษ

ด้าน ผ.ศ.สุรพล เวียงนนท์ ผู้ช่วย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กล่าวว่า
การเตรียมการรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยา
ลัยเองนั้น ตอนนี้มีมีการรับสมัครไปบางส่วนแล้ว
โดยทางมหาวิทยาลัยไม่มีการสอบเข้าแต่จะเอา
ผลคะแนนมาเทียบเท่านั้น ตอนนี้ได้รับนัก
ศึกษาไปแล้ว 3,500 คน แล้ว และก็พร้อมที่จะ

รับนักศึกษาที่พลาดจากการสมัครแอดมิชชั่น ตั้ง
แต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 10 มิถุนายน แต่ก็มีกา
รยืดหยุ่นให้ได้บ้างโอกาสหากมาสมัครไม่ทัน
โดยทางมหาวิทยาลัยมีคณะวิชาให้เลือกเรียน
มากกว่า 70 สาขา อีกทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเอง
ก็มีค่าเรียนที่ถูกมากเมื่อเทียบกับสถาบันอุดม
ศึกษาอื่นๆ โดยเฉพาะประมาณเทอมละ 5,000
บาทเท่านั้นเอง เมื่อเทียบกับสถาบันอุดมศึกษา
อื่นๆ ที่มีค่าเรียนต่อเทอมไม่น่าจะต่ำกว่า 10,000
บาท